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รายงานประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คร้ังที่ 2/2567 

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ WebEx มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ผศ.ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์   รองอธิการบดฝี่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ธรีพล เปียฉ่ า สภาคณาจารย ์     กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อัจฉราพร ข าโสภา              รองคณบดฝี่ายบริหาร     กรรมการ 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
4. รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดฝี่ายวิจัยกายภาพและสิง่แวดล้อม   กรรมการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร ์
5. รศ.วีรยา จึงสมเจตไพศาล รองคณบดฝี่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์  กรรมการ 
6. ผศ.นพ.ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัต ิ รองคณบดฝี่ายกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก  กรรมการ 
 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบด ี
7. รศ.ดร.วิฑรู แสงศิรสิุวรรณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท  กรรมการ 
8. นายสุพจน์ ศุภศร ี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์   กรรมการ      
 คณะศลิปศาสตร ์
9. อาจารย์สนิท แสงเหลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม        กรรมการ                
 คณะเทคโนโลยีสารเทศและการสือ่สาร 
10. รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดฝี่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
11. รศ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จติรตัน์ รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนาระบบ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ  
12. นายธนพนธ์ เพาะพืช ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 สถาบันโภชนาการ 
13. ผศ.ดร.ภูชิต โนนจุ้ย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกายภาพและสารสนเทศ       กรรมการ             
 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
14. นายพศิน เล้าโสภาภริมย ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
15. นายพิทักษ์  เพ็งเจริญ                   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานท่ีและซ่อมบ ารุง   กรรมการ 
 วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์
16. นายยิ่งยศ ปัจฉิมเพ็ชร์                 หัวหน้างานวิศวกรรมบริการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก  กรรมการ 
17. นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น                     หัวหน้าส านักงานบริหารทั่วไป    กรรมการ 
 โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
18. ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว                     รองผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา    กรรมการ 

   โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
19. นายพุฒิเศรษฐ์  ตันติเมฆิน ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
20. นางกริติ สอนคุ้ม ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
21. นายศิริพงศ์ ทรัพย์อุดม                  ผู้จัดการอาคารอาคารชุดพักอาศัย    กรรมการ 
22. นายพร้อมพงศ์ ผุงเพิ่มตระกูล    หัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท   กรรมการ 
23. นายมนัสชาย  ประเดิมชัย หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
24. ว่าท่ีร้อยตรีอัครนันท์ เซี่ยงเหน็      หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร  กรรมการ 
25. นายยุทธภูมิ ญานเพิ่ม หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย   กรรมการ 
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26. นางสาวศศิวิมล ผุงเพิ่มตระกลู หัวหน้างานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   กรรมการ 
27. นายสุพจน์ ภาษีรอด   หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ   กรรมการและเลขานุการ 
28. นางสาวอรวรรณ ไพร ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารและพัฒนาระบบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
29. นางสาวเนตรา  แย้มเดช เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารและพัฒนาระบบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นางสาวศรีวิตรา ปิ่นตบแต่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารและพัฒนาระบบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (แทน) 
1. นายมนตรี เปรมเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. นายธนพัฒน์ นพโสภณ คณะเทคนิคการแพทย ์
3. นางสาววิยดา หมั่นหาทรัพย ์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
4. นายชาญเดช แสงงาม คณะเภสัชศาสตร์   
5. นายปิยะ โพธิ์สิทธิ ์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา 
6. นางสาวกนกวรรณ  นิ่มทัศนศริ ิ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
7. นายพิทยา ประทุมแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร ์
8. นางสาว นิภัทรา เทพนิมิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
9. รศ.ดร.กภ. เพชรรตัน์ ภูอนันตานนท์ คณะกายภาพบ าบดั 
10. นายน าโชค ขุนหมื่นวงค ์ สถาบนันวัตกรรมการเรียนรู้ 
11. นายนพฤทธิ์ ชาตินิยม สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเดก็และครอบครัว 
12. นายกิตติรัตน์ ปรือทอง วิทยาลัยนานาชาต ิ
13. อ.ดร.กฤต พิริยธัชกุล วิทยาลัยศาสนศึกษา    
11. นางอรอารีย์ อุชม ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาต ิ
12. นายธีรศักดิ์ ศรสีันต ์ วิทยาเขตกาญจนบุร ี  
15. นางสาวอัญชุลี วัชรมุสิก ศูนย์บริหารความปลอดภยัฯ 
16. นายฉัตรชัย เชิงทวี กองบริหารงานท่ัวไป ส านักงานอธิการบด ี
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (กรรมการ)    
1. ผศ.ดร.พรชัย ชันยากร                     รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคณุภาพกระบวนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. ผศ.ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น                   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะเทคนิคการแพทย์ 
3. ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร                รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิรริาช คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล    
4. ผศ.ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวัน รองคณบดฝี่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์  
5. รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล   รองคณบดฝี่ายนวัตกรรมการศึกษาและศาลายา คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา 
6. รศ.ดร.สมบรูณ์ ศริิสรรหริัญ รองคณบดฝี่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
7. อาจารย์ ดร.นสพ.ไพฑรูย์ ศรมีนตร ี รองคณบดฝี่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
8. อาจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม          รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาท่ียั่งยืน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
9. รศ.ดร.กภ.วรรธนะ ชลายนเดชะ    รองคณบดฝี่ายบริหารและการคลงั คณะกายภาพบ าบัด 
10. ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
11. รศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์                 รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซยีน 
12. นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์            เลขานุการสถาบันวิจัยประชากร   
13. รศ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กลุ        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
14. ผศ.ดร.ปานนท์ ลาชโรจน ์ รองผู้อ านวยการสถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
15. รศ.ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา        ผู้ช่วยคณบดีด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ 
16. ดร.ลัดดาวัลย์  เจียรวิทยกิจ             รองคณบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ 
17. ผศ.มนต์ชัย โชติดาว รองคณบดฝี่ายบริหาร วิทยาลัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
18. อาจารย์ ดร.สุชาดา ศรเีศรษฐวรกุล   รักษาการแทนรองคณบดฝี่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา 
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19. นางวิภาณี ชินช านาญ                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ศูนยส์ัตว์ทดลองแห่งชาติ 
20. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล         รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา หอสมดุและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  
21. นายกฤษณ์ ขาวบาง                      ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตกาญจนบุรี  
22. อ.ดร.ทวีศักดิ์ ชูมา                 หัวหน้างานฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค ์
23. รศ.ดร.เพชรรัตน์ เกดิดอนแฝก          ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
24. ดร.โสภิต ฉายะสถิตย์                     รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร โรงเรียนสาธิตนานาชาติ 
25. รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์                  รองผู้อ านวยการศูนย์บรหิารความปลอดภัยฯ  
26. นายเทวัญ คงพพิัฒน์กุล                  ผู้อ านวยการกองบริหารงานท่ัวไป 
   

เร่ิมประชุม 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ   
1.1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แจ้งเพื่อทราบ 
1. กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมมีระบบ MU ECO Data ที่ขอให้ทุกส่วนงานเข้ากรอกข้อมูล ซึ่งจะปิดรับเพื่อสรุปข้อมูล

ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2567 ขอความกรุณาทุกส่วนงานในการกรอกข้อมูลด้วย โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะใช้ข้อมูล MU 
ECO Data เป็นฐานข้อมูลหลักส าหรับในการสื่อสารกับส่วนงานต่าง ๆ  และน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้กับ UI Green Rankings และการ
ติดตามข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตามการใช้ทรัพยากร เช่น น้ า และปริมาณขยะ จึงขอผู้แทนของส่วนงานให้ความส าคัญกับ MU ECO 
Data และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 

2. แนวทางการลดปริมาณการใช้ขยะ เป็นวาระของมหาวิทยาลัยทางด้าน SDGs ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนา
คุณภาพและบริการวิชาการ ได้ตั้งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนทางด้าน SDGs ซึ่งหน่ึงในหัวข้อหลักคือ การลดปริมาณขยะ และสิ่งที่อยากสื่อสาร
เรื่องการลดปริมาณขยะลง โดยมีเป้าหมายลดลงในปีท่ี 1 ปีท่ี 2 อยากจะลดวันละ 1 ตัน โดยขยะที่ส่วนงานจะลดได้ คือ 

- ขยะเศษใบไม้ สามารถรวบรวมส่งมาส่วนกลางท าปุ๋ย แต่ต้องมีเง่ือนไขคือ จะต้องไม่มีขยะอย่างอื่นปน เช่น เศษ
กรวด เศษหิน ที่อยู่บนถนนแล้วส่งมา เพราะเวลาที่น าปนมาจะเกิดอันตรายต่อพนักงาน ซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก่อนหน้านี้ และอย่า
เอาไปรวมในถุงด ากับขยะทั่วไป 

- ขยะเศษอาหาร ส่วนงานไหนที่สามารถแยกเศษอาหารออกมาได้ ถ้าส่วนงานไหนมีเศษอาหารปริมาณเป็น
จ านวนมาก และยังไม่รู้ว่าจะไม่มีช่องทางน าไปท าอะไรได้บ้าง เช่น ส่วนงานที่มีโรงอาหารมีปริมาณเศษอาหารจ านวนมาก ส่วนงาน
สามารถรวบรวมไปขายเองโดยตรง หรือจะรวมไปท าปุ๋ย สามารถแจ้งมาที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเข้าไปคุยและรับทราบ
ปัญหาด้วยว่า ในการด าเนินงานมีปัญหาอย่างไร และจะได้ช่วยกันลดปริมาณขยะในส่วนน้ี  

นอกจากขยะ 2 อย่างนี้แล้ว ยังแยกขยะรีไซเคิลและหรือขยะอื่น ๆ ในพื้นที่ศาลายา และการแยกขยะ 2 ส่วนน้ี ส่วนงาน
ต่าง ๆ มีข้อสงสัยหรืออยากปรับปรุงวิธีการแยกขยะ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกลางท่ีจะเข้าไปคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ
มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ใช่มีแค่พื้นที่ที่ศาลายาเท่านั้น และเรื่องการคัดแยกขยะที่จะท าให้ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จก็ขึ้นอยู่กับส่วนงานต่าง ๆ 
ดังนั้น จึงเชิญ 3 ส่วนงาน คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มาเพื่อให้แบ่งปันประสบการณ์ว่า มีวิธีการด าเนินการจัดการขยะอย่างไรบ้าง และในโอกาสต่อไปในอนาคตจะเชิญส่วนงานอื่นมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการขยะไม่มีสูตรส าเร็จที่ตายตัวและท าได้ทุกที่ และคิดว่ามีประโยชน์ จึงให้ทุกที่มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กัน แล้วแต่ละที่จะเลือกใช้ตามบริบทที่เหมาะสม 
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1.2 การปิดถนนผสานเทศไทย บริเวณด้านหน้าสถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน 
หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งปิดถนนผสานไทศไทยบริเวณด้านหน้า

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมงานพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์
และพิธีเปิดหอพระมหาสิริพีรยพัฒน์ ระหว่างวันท่ี 15-21 เมษายน 2567 โดยขอปรับเปลี่ยนเส้นทางการบริการรถราง ดังนี้ 
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- รถรางสายสีเขียว ฝั่งถนนผสานเทศไทย จากสถานีรถรางวิ่งผ่านหอพัก 8/9 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์ 3-4 เรือนศิลปิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และวนกลับมาทางอาคารจอดรถมหิดลสทิธาคาร อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 
ลานจอดรถ P5 แหล่งนนัทนาการทางน้ า และลานจอดรถ P4 

- รถรางสายสีน้ าเงิน ฝั่งถนนกันภัยมหิดล จากสถานีรถรางวิ่งผ่านแหล่งนันทนาการทางน้ า ลานจอดรถ P4 คณะสัตว
แพทยศาสตร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว อาคารชุดพักอาศัย (คอนโด) สนามฟุตบอล  3 คณะศิลปศาสตร์ คณะ
กายภาพบ าบัด โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ส านักงานอธิการบดี อาคารอทิตยาทร 
วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แปลงผักปลอดสารพิษ หอพักพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา สนามเปตอง และ
อาคารอเนกประสงค์ 
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1.3 รายงานความคืบหน้าโครงการการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) 
หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานความคืบหน้าโครงการการใช้

พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ สรุปผลการส ารวจตรวจสอบท้ัง 3 อาคาร คือ 
1. อาคารโรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทร คณะสัตวแพทยศาสตร์ สามารถติดตั้งได้ก าลังการผลิตรวม 103.02 kWp. 
2. อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา ไม่สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากผลการค านวณโครงสร้างหลังคา ไม่สามารถรับ

น้ าหนักได้ 
3. อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ไม่สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากติดตั้งได้ก าลังการผลรวม 40 kWp.เป็นปริมาณที่น้อย 

 

บริษัทฯ ได้ส่งแบบแปลนของโรงพยาบาลสัตว์ปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก าลังการผลิตรวม 103.02 kWp. และมี
แผนการด าเนินการของโครงการนี้ ระยะเวลา 300 วัน และแผนการบ ารุงรักษา Solar Rooftop เข้าล้างแผง Solar เดือนเมษายน 2567 
ของทุกส่วนงาน ก่อนการก าหนดแผนทางบริษัทได้เข้าประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารแล้ว ถ้าไม่สะดวกอย่างไรก็แจ้งกลับมาที่
บริษัทที่จะเข้าด าเนินการล้างแผงเพื่อจะได้ปรับแผนในการเข้าของแต่ละส่วนงาน และการด าเนินการ Solar cell ของวิทยาเขต ขณะนี้ 
ก าลังรอค าสั่งคณะกรรมการร่าง TOR ถ้าค าสั่งมาทางมหาวิทยาลัยจะด าเนินการเรียกประชุมกรรมการร่างขอบเขตงาน Solar cell ของ
วิทยาเขต และจะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป 
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1.4 การบริหารจัดการขยะของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน าเสนอวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยมีวิธีการจัดเก็บคือ เก็บรวบรวมจาก

แหล่งก าเนิด ขนเก็บจากหน่วยงาน และจ ากัดในสถานที่ก าจัด ในส่วนผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือจะต้องมีความรู้ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อ พ.ศ. 2548 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ คือมีการติดตามและ
ประเมินผล รณรงค์การจัดเก็บขยะ รายงานความก้าวหน้า และการสนับสนุน โดยคณะมีการด าเนินการดังนี้ 

1. ระบบบริหารจัดการด้านการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ โดยอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง
อบรมให้กับบริษัทท าความสะอาดและร้านค้า 

2. การบริหารจัดการขยะและสารพิษภายในโรงพยาบาลศิริราช มีการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560 

3. การคัดแยก เก็บรวบรวม และการเคลื่อนย้ายมูลฝอย มกีารเก็บรวบรวม ระบบบริหารจัดการขยะ ด้านภาชนะ รองรับ
และเคลื่อนย้าย การคัดแยก โดยโรงพยาบาลศิริราชมีการคัดแยกทั้งหมด 8 ประเภท คือ 1. ขยะเปียก 2. ขยะแห้ง 3. ขยะรีไซเคิล  มี
ขั้นตอนการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่โครงการเวสท์ แบงก์ 4. ขยะติดเช้ือ 5. ขยะเคมีบ าบัด 6. ขยะอันตราย 7. ขยะสารเคมี และ 8. ขะยปน
เปื้นสารกัมมันตรังสี 

4. การบรรจุ โรงพยาบาลศิริราชมีถังขยะที่ใช้ 6 แบบ คือ 1. ถุงขยะภายในหน่วยงาน 2. ถังเคลื่อนย้ายส าหรับหน่วยงาน 
3. ถังรอบรับขยะที่จัดพักขยะ 4. ถังคัดแยกขยะรีไซเคิล 5. ถังคัดแยกขยะขวดรีไซเคิล 6. ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

5. เคลื่อนย้าย โรงพยาบาลศิริราชมีกระบวนการจัดเก็บขยะในหน่วยงาน ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. 2560 โดยผู้ท าหน้าที่จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งมีถุงมือ ผ้าปิดปากและปิดจมูก ผ้ายางกันเปื้อนและ
รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และการเคลือนย้ายมูลฝอย มีการจัดท าตารางตามที่ก าหนดโดยใช้รถเข็น โดยไม่ต้องแวะหรือพักระหว่างทาง หรือ
ห้ามโยนหรือลาก รวมทั้งใช้รถกอล์ฟเคลื่อนย้าย พร้อมท้ังท าความสะอาดภาชนะ ถังรองรับขยะและรถกอล์ฟ 
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6. ที่พักขยะรวม โดยแยกสถานที่พักขยะรอการเคลื่อนย้าย และสถานที่พักขยะรอการท าลาย และมีการจัดเก็บขยะมูล

ปริมาณมูลฝอยโดยการบันทึกตามแบบฟอร์มบันทึกน้ าหนักทุกประเภท 
7. ระบบบริหารจัดการขยะ มีการจ้างบริษัทรับขยะไปก าจัดได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และการติดตามไปดูวิธีการก าจัด

ตามข้อก าหนดหรือไม่ 
 

รวมทั้งเริ่มตั้งถังของผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบงานสิ่งแวดล้อมและงานสนับสนุน และ
โครงการติดแยกขยะสู่ภาวิชาและหน่วยงานศิริราช Zero Waste Pilot Test โดยผู้บริหารการเดินส ารวจและแนะน าว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคอะไรหรือไม่อย่างไร เพื่อจะน ามาข้อมูลมาพัฒนาต่อไป และการด าเนินการเกี่ยวกับขยะของเศษอาหารจะมีการด าเนินงานตาม
หน่วยงานแล้ว และจะมีการด าเนินการในกิจกรรมการประชุมต่าง ๆ ของคณะ รวมทั้งในกิจกรรมต่าง ๆ โดยขยะที่ได้มากที่จุดคือขยะ
ขวดน้ า และน าขยะไปให้กับโครงการจากขยะรีไซเคิลและขยะเศษอาหาร ขณะนี้ ขยะเศษอาหารจ าหน่ายเป็นอาหารสัตว์ และอีกส่วน
หนึ่งได้ท า MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะท าเครื่องผลิตปุ๋ยให้กับคณะและน ามาติดตั้งที่
โรงพักขยะประมาณ 1 เดือน ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน 

 
ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมขอสอบถามว่า  
1. การก าหนดแนวทางการคัดแยกขยะที่มีส่วนงานย่อยอยู่เป็นจ านวนมาก แนวทางหน่วยบริหารจัดการขยะอะไรในการ

สื่อสารกับส่วนงานต่าง ๆ ด าเนินการอย่างไร และใช้เวทีใดในการสื่อสาร 
2. หน่วยจัดการขยะดูแลถังขยะตามอาคารด้วยหรือไม่ เห็นมีรถไปรับตามอาคาร หรือแม่บ้านน ามาทิ้ง หรือเอาถังไปตั้งไว้

แล้วถึงเวลาก็ไปจัดเก็บถังมา 
3. กระบวนการรีไซเคิลที่น าไปแสดงกับหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมเป็นเช่นนั้น หรือการรีไซเคิลที่หน่วยบริหารจัดการขยะ

ด าเนินการส่วนงานเข้าร่วมกันมากน้อยแค่ไหน 
4. ปริมาณขยะในภาพรวม หน่วยบริหารจัดการขยะจะต้องบริหารจัดการประมาณกี่กิโลกรัมหรือก่ีตันต่อเดือน 
 
ผู้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแจง้ว่า  
1. การสื่อสารของคณะจะมีหลายช่องทางคือ จะมีผู้แทนส่วนงานมาอยู่ในชุดของคณะกรรมการบริหารการจัดการขยะ

และสารพิษ ถ้ามีข้อก าหนดหรือนโยบายอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีการสื่อสารผ่านช่องทางนี้และกห็นังสือเวียนแจ้งตามอีกครั้ง ส่วนใน
การด าเนินการต่าง ๆ ก็มีการสื่อสารให้ความรู้ผ่านช่องทาง Website ทางนิติสารหรือวารสารของศิริราช และมีชุมชน TOC ในการ
ติดต่อสื่อสารและบอกข่าวสารที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการขยะ 

2. การดูแลถังขยะตามอาคาร เริ่มต้นมีแม่บ้านของส่วนงานดูแลในอาคาร และหน่วยบริหารจัดขยะจะดูแลตามจดุพักขยะ 
และก็มีการเคลื่อนย้ายถังมาที่โรงพักขยะ 

3. โครงการรีไซเคิล เนื่องจากพบว่าขยะทั่วไปมีปริมาณสูงขึ้น ผู้บริหารมีนโยบายที่จะให้มีการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณ
ขยะในส่วนนี้ โดยแยกเป็นขยะรีไซเคิล และขยะเศษอาหาร โดยโครงการน าร่องมี 13 หน่วยงานเข้าร่วม และผู้บริหารต้องการให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในคณะ 

4. คณะมีขยะหลายประเภทเป็นจ านวนมาก โดยปริมาณขยะของคณะประมาณ 10-15 ตันต่อวัน ในของขยะทุกประเภท  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

1.5  การบริหารจัดการขยะของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

รายงานว่าคณะทันตแพทยศาสตร์มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบบบริหารจัดการขยะคณะทันตแพทยศาสตร์ ด าเนินการได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล และสอดคล้องนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ และด าเนินการโดยใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลทั่วไป พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2564 มาเป็นเกณฑ์ในการควบคุมการบริหารขยะ และแยกประเภทขยะ มีการด าเนินการดังนี ้
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1. ขั้นตอนการคัดแยกขยะ คือ หน่วยอาคารสถานที่จัดวางถังขยะให้เหมาะสมกับประเภทของขยะ และของเสียตามที่

เหมาะสมและสถานท่ีที่ก าหนด และหน่วยงานแต่ละพื้นท่ีก ากับดูแลเรื่องการทิ้งขยะติดเช้ือให้ตรงตามประเภทของขยะ เช่น ขยะทั่วไปใช้
ถุงด า ขยะอันตราย (พิษ) ใช้ถุงเทา ขยะติดเช้ือใช้ถุงแดง และขยะรีไซเคิลใช้ถุงด า โดยมีการรวบรวมและส ารวจความเรียบร้อยของถุง
ขยะก่อนการขนย้ายเพื่อน าไปวางพักในจุดที่ก าหนด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการขนย้ายตามเวลาที่ก าหนดไว้และล้างท าความ
สะอาดถังขยะ 

2. เส้นทางการขนย้ายขยะ และมีจุดช่ังน้ าหนักและมีโรงพักขยะ โดยการแต่งกายของพนักงานล าเลียงขยะจากจุดไปยัง
โรงพัก ต้องมีการแต่งกายโดยการสวมหน้ากาก สวมถุงมือ สวมผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้า 

3. พื้นที่ท าความสะอาดรถขนมูลฝอยติดเช้ือ โดยท าความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวันในบริเวณที่
จัดไว้เฉพาะและน้ าเสียที่เกิดจากการล้างท าความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมทั้งท าความสะอาดสถานที่พักรวมขยะ
มูลฝอย พื้นผนังห้องพักขยะมูลฝอย และการล้างท าความสะอาดเป็นประจ า (1 ครั้ง/สัปดาห์) 

4. การท าสถิติการเก็บข้อมูลปริมาณมูลฝอยทั่วไปเทียบกับมูลฝอยติดเช้ือ มีการเก็บรวบรวมปริมาณน้ าหนักของแต่ละ
ประเภทเทียบกับจ านวนผู้มารับบริการ โดยมีการส ารวจพบว่าการทิ้งขยะทั่วไปมักจะมีขยะรีไซเคิลปะปนไปด้วย จึงเกิดโครงการตลาดนดั
ขยะรีไซเคิล โดยติดต่อบริษัทด้านนอกมารับซื้อขยะรีไซเคิล เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรและผู้สนใจแยกขยะและน ามาขายเพื่อสร้างรายได้ 
ท าให้ปริมาณขยะทั่วไปลดลง ขยะรีไซเคิลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และสิ่งที่ได้สามารถน าข้อมูลมาค านวณหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2566 

5. การด าเนินการขยะสารเคมีและขยะเป็นพิษ คณะฯ ด าเนินการภายใต้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการ
ภาพรวมตามขั้นตอนของ Coshem ซึ่งมแีนวปฏิบัติในการจัดการสารเคมีไมใ่ช้แล้ว  โดยจะมีการตรวจสอบสารเคมี ทุก 3 เดือน และแยก
ประเภทสารเคมีว่าจะไปรีไซเคิลได้หรือไม่ และจะเป็นของที่เหลือท้ิงจริง ตรวจสอบและแยกประเภท มีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ และให้แต่
ละงานหน่วยงานจัดเก็บที่เหมาะสมและก็จะมีเจ้าหน้าทีล าเรียงมาเก็บที่ส่วนกลางและน าไปจ ากัดตามกระบวนการที่ Coshem แนะน า 
ซึ่งกระบวนการในการจ ากัด จะมีการระบบแจ้งจัดเก็บสารเคมีแบบออนไลน์ หรือระบบ e-service โดยบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
หลังจากการได้สารเคมีก็ประสานให้บริษัทเข้าด าเนินการจัดเก็บสารเคมีน าไปจ ากัดต่อไป 

6. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการขยะรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อสังคม เช่น การบริจาคอลูมิเนียมท าขาเทียม,  
การบริจาคกล่องนม, การบริจาคพลาสติกแบบยืดและการบริจาคพลาสติกตา่ง ๆ ซึ่งก็ได้มีการเก็บสถิติไว้ตลอด และการด าเนินของแต่ละ
ประเภทน าไปใช้ประโยชน๋ได้บ้าง เช่น พลาสติกบ าบัดประเภทพลาสติกแข็งให้กับ บริษัท ปตท.จีซี และบริษัท ทีพีบีไอ เพื่อน าไปท าชุด 
PPE และของเสียอิเล็กทรอนิกส์ส่งบ าบัดก าจัดบริษัทเอไอเอส เพื่อรีไซเคิลโลหะต่าง ๆ มาใช้ต่อไป 

7. กระบวนการการเรียนรู้ คณะฯ มีแนวทางให้บุคลากรร่วมการรณรงค์ลดรักษ์โลก ส่งผลงานประกวด SDGs ในเรื่อง 
“ถังทิ้งน้ า...รักษ์โลก” 

 
ทั้งนี้ จากการด าเนินงานทั้งหมดจะขาดไม่ได้คือ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ที่เกิดขึ้นตลอด ซึ่งการจัดเก็บ

ขยะโดย กทม. ทุกวัน และขยะติดเชื้อให้มีการจัดเก็บวันเว้นวัน เพื่อหลักเลี่ยงปริมาณขยะที่มากเกินไปและสะสมอยู่ที่คณะ โดยรถท่ีเข้า
มาจัดเก็บหลังเวลา 20.30 น. แยกเป็นประเภทแล้วน าไปท าลาย และคณะก็เข้าไปดูงานในส่วนของ กทม. ว่าด าเนินการอย่างไร และขยะ
ติดเชื้อถุงแดงบริษัทจะเข้ามาน าไปก าจัดต่อไป นอกเหนือจากนั้น จัดการอบรมให้ความรู้ บุคลากร เจ้าหน้าท่ีได้รับการอบรมปีละ 1 ครั้ง 
การใความรู้ตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้ายและก าจัด และส าหรับเจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์ลดปริมาณขยะ รวมทั้งมีการ
รณรงค์การจัดนิทรรศการ Zero Waste ปีละ 1 ครั้ง  ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 300 กว่าคน ซึ่งประเมินความพึงพอใจอยู่ที่  
ร้อยละ 91 โดยทั้งหมดเป็นการบริการจัดการขยะของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่น ามาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ 

 
ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมขอสอบถามเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายให้บุคลากรอย่างไรบ้าง เพื่อขอเป็น

แนวทางบ้าง ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ แจ้งว่าคณะเริ่มมาค่อยข้างนาน โดยการด าเนินการทั่วไปเริ่มจาก
ข้างล่างขึ้นข้างบน แต่ต้องก าหนดให้เป็นนโยบายก่อนว่า ผู้บริหารเอาจริงไหมและก าหนดนโยบายชัดเจนไหม พอก าหนดนโยบายทั่วไป
ของคณะลงไปจะพยายามให้มีตัวแทนของหน่วยงานเข้ามาร่วมอบรมก่อนเป็นประเด็นแรก เพื่อที่จะกระจายแนวคิดสิ่งที่เราต้องการเพื่อ
ก่อให้เกิดความร่วมมือ และช่วงระยะเวลา 7-8 ปี ที่ผ่านมา พยายามสร้างหน่วยงานต้นแบบ หน่วยงานที่ไหนให้ความร่วมมือน้อยที่สุด 
หน่วยงานที่ซับซ้อนที่สุด ก็จะเข้าไปช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงท าให้ส าเร็จก่อน และสิ่งที่ได้มาทุกคนท าตามได้ และนโยบายที่ก าหนดส่วนใหญ่จะมี
การตั้งกรรมการที่มีเจ้าหน้าท่ีข้างล่างอยู่ด้วยทั้งหมด ให้เขาเห็นการมีส่วนร่วม ก่อนท่ีจะส่งกลับขึ้นมาข้างบนก่อนที่คณบดีอีกรอบหนึ่ง 
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รองอธิการบดีฯ สอบถามว่า ขยะจากห้องน้ าถือว่าเป็นขยะทั่วไปหรือเป็นขยะติดเชื้อ ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ 

พิศลย์ เสนาวงษ์ แจ้งว่า ขยะจากห้องน้ าของคณะที่ผ่านมาเป็นขยะทั่วไป ส่วนขยะติดเชื้อเป็นขยะที่เกิดจากงานทันตกรรมที่มีสารคัดหลัง่ 
และถ้าตีความขยะในห้องน้ าเป็นขยะติดเช้ือ ซึ่งใน พรบ. ต่าง ๆ จะ Over ไป ถ้าเป็นขยะติดเช้ือจะมีค่าใช้จ่ายในการก าจัดจ านวนมาก 
แต่ตามห้างท่ัวไปจะมีขยะในห้องน้ าออกมาก็เป็นขยะทั่วไป และคณะที่น าขยะจากห้องน้ าออกมาก็เป็นขยะทั่วไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.6 การบริหารจัดการขยะของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี รายงานว่า การบริหารจัดการขยะภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามิบดี แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะติดเช้ือ ขยะอันตราย และขยะเคมีบ าบัดและยาอันตรายสูง ซึ่งการแบ่งขยะ
และการด าเนินงานท าตามอ้างอิงตามมาตรฐานสากล WHO คือ การลดปริมาณขยะ, การจัดการขยะจากแหล่งก าเนิด, ลดปริมาณขยะใน
ส่วนงาน, พื้นที่การจัดเก็บขยะภายในส่วนงาน, การเคลื่อนย้ายขยะลงมาส่วนกลาง, โรงพักขยะส่วนกลาง, การขนส่งภายนอกคณะ และ
การบ าบัดและก าจัดขยะ และคณะมีมาตรฐานการขนส่งภายในและภายนอก คือ 

1. การย้ายขยะภายในคณะ คือ พนักงานขนย้ายขยะสวมใส่ขุด PPE และการตรวจสอบภายชนะขนย้ายขยะ 
2. โรงพักขยะของคณะ คือ อ้างอิงหลักเกณฑ์ WHO และกฎหมายประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าโรงพักขยะสวมใส่

ชุด PPE 
3. การขนส่งขยะออกภายนอกคณะ คือ บริษัทท่ีเข้ามารับมีการอบรมและได้มาตรฐานตามกฎหมาย โดยมีการตรวจสอบ

ชุด PPE ของพนักงานบริษัทที่เข้ามารับก าจัดขยะ 
 
ประมาณ 1 ปีท่ีผ่านมา ขยะทั่วไปล้นกรุงเทพฯ มากสุดในรอบ 8 ปี ทะลุ 1 หมื่นต้น/วัน ซึ่งขยะภายในคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถานพยาบาลที่มีการผลิตขยะมูลฝอยปีละ 
4.5-6 ล้านกิโลกรัม จากการศึกษารายละเอียดส่วนประกอบใของยะมูลฝอยสามารถแบ่งประเภทขยะได้ตามสัดส่วนมากหาน้อย ดังนี้ 
ขยะทั่วไป จะเป็นประเภทถุงพลาสติก และเศษอาหาร, ขยะติดเชื้อ, ขยะอันตรายและสารเคมี, ขยะรีไซเคิล จะเป็นประเภทขวดน้ าและ
แกลลอนพลาสติก กระดาษช าระ กระดาษ A4 กระดาษสี และเศษกระดาษ และขยะเคมีบ าบัด ซึ่งสัดส่วนจะเห็นว่า ขยะทั่วไป 38.5%,
ขยะเศษอาหาร 19.4%, ขยะรีไซเคิล 26.9%, กระดาษ 6.5%, เหล็ก 3.2% และกระจก 2.2% ซึ่งคณะมีโครงการคัดแยกขยะเศษอาหาร
และโครงการ ‘วน’ พลาสติก จะมีการประชาสัมพันธ์เป็นโปรเตอร์  โดยโครงการคัดแยกขยะเศษอาหารเริ่มเดือนตุลาคม 2565 กลุ่ม
หน่วยงานหอผู้ป่วย อาหารมื้อดึกที่เป็นสวัสดิหารของเจ้าหน้าที่ขึ้นเวรดึกบนวอร์ด เข้าร่วมทั้งหมด 61 หน่วยงาน และกลุ่มหน่วยงานที่มี
ความประสงค์จะโครงการโดยสมัครใจ (มีทั้งหมด 17 หน่วยงาน) เริ่มประมาณกลางเมษายน 2566 โดยปีงบประมาณถัดไป อาคาร
ตัวอย่าง (อาคารบริหาร) โดยตั้งใจให้เริ่มแยกเศษอาหารทั้งอาคาร น าขยะเศษอาหารไปท าปุ๋ยชีวภาพ และอาหารปลา และทีผ่ลิตภัณฑ์ที่
ได้จากการน าขยะพลาสติกยืด แห้ง และเข้ากระบวนการรีไซเคิลเพื่อลดสิ่งแวดล้อม เนื่องจากที่ผ่านมาขยะพลาสติกมีการปนไปกับขยะ
ทั่วไป ปัจจุบันโครงการ “วน” พลาสติก คณะได้เพิ่มจุดพักขยะอีก 3 จุด โดยขยะรีไซเคิล น าไป upcycling เป็น 

1. โครงการกระดาษเก่าแลกกระดาษใหม่ ได้รับการสนับสนุนจาก SCG โดยมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรใน
คณะร่วมกันจัดการขยะรีไซเคิล โดยแยกระหว่างกระดาษขาว กระดาษสี และเศษกระดาษ   และหลักการคือ แลกเปลี่ยนกระดาษและ
บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้แล้ว ให้กายเป็นคะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล เช่น แลกเป็นกระดาษ A4 หรือเฟอร์นิเจอร์จากกระดาษ         
รีไซเคิล โดยปี 2566 ยอดสะสมทั้งหมด 14,381 กิโลกรัม จ าหน่ายได้เงิน 17,257 บาท และแลกเป็นกระดาษได้ 81 กล่อง (405 ริม) 

2. แกลลอนน้ ายาล้างไตเปลี่ยนเป็นกระถางต้นไม้ โดยขยะส่วนใหญ่ในโรงพยาบาล จะน าไปรีไซเคิลโดยลดกระบวนการ
บดย่อย-ล้างในโรงงานรีไซเคิล แจ้งไปที่หน่วยงานด าเนินการคัดแยกขวดน้ ากับฝา ก็เป็นผลดีที่เราสามารถน าขยะออกจากคณะได้เป็น
จ านวนมาก และจากการด าเนินการโครงการนี้มา ปริมาณรวม 11,160 kg. รวมเป็นเงิน 72,563 บาท สามารถช่วยโลกได้โดยการลดการ
ปล่อย CO2 ได้ถึง 9709 kgCO2 เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ (เฉลี่ย 12 กก. : 1 หน่วย) 809 ต้น 

 
ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมขอสอบถามว่าข้อมูลตัวเลขที่แสดงเป็นตัวเลขของคณะทั้ง 2 แห่งหรือไม่ และ

เห็นว่ามีเครื่องแปรรูปหรือเปลี่ยนสภาพด้วยหรือไม่ ซึ่งผู้แทนคณะแจ้งว่าเป็นข้อมูลที่เดยีว แต่ก่อนคณะมีเครื่องท าปุ๋ยอยู่ที่พญาไท โดยน า
เศษอาหารไปท าปุ๋ยชีวภาพ ปัจจุบันเครื่องท าปุ๋ยย้ายไปที่จักรีนฤบดินทร์แล้ว ก็เปลี่ยนจากการท าปุ๋ยส่งให้บริษัทที่ท าเกี่ยวกับการเลี้ ยง
ปลามารับเศษอาหารตรงนี้ไปเป็นอาหารปลาแทน 
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รองอธิการบดีฯ ขอให้ช่วยให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องกับอาหารสัตว์ โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ซึ่งผู้แทนคณะ

แจ้งว่าข้อดีคือจะได้ปุ๋ยออกมาเลย น าไปใช้ประโยชน์ให้กับต้นไม้ และมีข้อเสียเครื่องท าปุ๋ยเรื่องของเสียดังและการซ่อมบ ารุงเพิ่มขึ้นมา 
และเปลี่ยนจากการท าปุ๋ยไปให้อาหารปลาโดยตรง ก็จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยปุ๋ยที่ได้จะต้องมีการปรับสภาพให้เข้ากับดินด้วยอันนี้ก็
เป็นข้อเสียคือ คุณภาพของปุ๋ยที่เข้ากับดินไม่ได้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมมีขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 
1/2567 เมื่อวันที 14 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ 

หน้า 1 แก้ไขรายชื่อล าดบัท่ี 8 รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดฝี่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งก่อสร้าง กรรมการ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน แก้ไขต าแหน่งเป็น “รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม” 

หน้า 3 แก้ไขรายชื่อล าดับท่ี 1 รศ.ดร.ธีรพล เปียฉ่ า สภาคณาจารย์ จากผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (กรรมการ) เป็น “เป็นผู้เข้า 
ร่วมประชุม” 

มติท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2567 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตาม 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

5.1 การสั่งหยุดรถแบบกะทันหันบริเวณประตู 6  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า สภาคณาจารย์ มีคณะกรรมการสภาคณาจารย์หลายท่านฝากสอบถามว่า บริเวณ

ประตู 6 จะมีการตรวจขนของออกโดย รปภ. และมีการสั่งหยุดรถกะทันหัน ซึ่งเกิดการชนกันหลายครั้งไม่แน่ใจว่ามีสถิติหรือเปล่า ระบบ
การตรวจรถท่ีจะออกควรจะมีระบบหรือไม่ และมีการบ่นกันมากว่ารถชนท้ายกัน 

หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย แจ้งว่า รถที่มีใบขอขนของออกของส่วนงานจะมีการหยุดตรวจก่อน หรือในช่วงเย็นท่ี
ต้องท างานร่วมกับ สภอ.พุทธมณฑล ช่วงเวลาเร่งด่วน โดยจะดูจากไฟแดงทางตรง และก็จะเร่งระบายรถออก โดยบางครั้งจะมีการปิด
ช่องทางขาเข้าและเปิดช่องทางออกทางเดียว เพื่อระบายรถออก 

รองอธิการบดีฯ สอบถามว่า ข้อมูลที่ได้มาในความเห็นว่าเป็นการสั่งหยุดรถกะทันหันหรือมีวิธีการหยุดรถหรือไม่ ถ้าใช่ 
อย่างนั้นก็จะต้องมีการก าหนดแนวปฏิบัติว่าจะหยุดรถอย่างไรถึงจะไม่กระทันหันและไม่เกินกว่าเหตุ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
5.2 การปรับปรุงทางเดินเท้าทางเข้าศูนย์การเรียนรู้มหิดล บริเวณข้างคลองบุ๋ย 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย สอบถามกรณีถนนทางเดินเข้าศูนย์การเรียนรู้มหิดลคอ่ย
ข้างแคบ เส้นการจราจรไม่มีแล้ว เวลานักศึกษาจะไม่เห็นแนวเขตเวลารถสวนกันต้องหลบและตกลงไปในร่องน้ า หรือจะมีวิธีอย่างไร 
อย่างน้อยจะมีการตีเส้นการจราจรให้ชัดเจนได้หรือไม่  ใหน้ักศึกษาหรือผู้ใช้เส้นทางเห็นได้ 

ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า ก็รับทราบปัญหา ขณะนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการ
ออกแบบปรับปรุงเส้นทางเดินส าหรับนักศึกษาและบุคลากรที่เดินในบริเวณนั้น จะเหมือนกับด้านคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาอยู่ริมน้ า เพราะพื้นที่ตรงนั้นมีพื้นที่จ ากัดเกี่ยวกับในเรื่องงบประมาณอยู่ ส่วนในระยะ
สั่นตัวถนนก าลังจัดงบประมาณลงไปซ่อมแซมให้อยูแ่ละจะเพิ่มงานตีเส้นเข้าไปให้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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5.3 บุคคลภายนอกเข้ามานั่งอยู่ริมน้ าทางเดินภายในบริเวณประตู 4 
     ศาสตราจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกายภาพและสารสนเทศ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  แจ้งว่า 

ได้รับแจ้งจากนักศึกษาพบว่าเห็นบุคคลภายนอกเข้ามานั่งอยู่ริมน้ าทางเดินภายในบริเวณประตู 4 ที่อยู่ตรงข้ามคูน้ าใกล้อาคารสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนมัธยมและมีภาพท่ีไม่เหมาะสม ไม่แน่ใจว่ามีมาตรการอะไรหรือไม่ 

     หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย แจ้งว่า การตรวจตรารอบมหาวิทยาลัยกไ็ด้รับแจ้งว่าแนวคันดิน มีเด็กมัธยมอยู่เสมอ ๆ 
โดยสิ่งที่ท าได้ก็คือขอร้องและแนะน าและผลักดันออกนอกพื้นที่กรณีที่ไม่เรียบร้อย ซึ่งให้ รปภ. ของมหาวิทยาลัยด าเนินการและก็ใช้
กล้องวงจรปิดเป็นผู้ดูแลบริเวณนั้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 รองอธิการบดีฯ ขอบคุณข้อเสนอแนะและเป็นการแลกเปลี่ยนในที่นี้ และเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ปัญหาต่าง ๆ  ก็ต้องค่อยแก้ไขไป ถ้า
ปัญหายังมีอยู่ก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ และอะไรที่ท าได้เลยก็จะได้ปรึกษากัน และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และขอปิดประชุม 
 
เลิกประชมุ  15.00  น. 
 
 

 
นางสาวศรีวิตรา  ปิ่นตบแต่ง ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

นายสุพจน์  ภาษีรอด  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


